
 

 

 

    สวสัดคีรบั พี ่ๆ เพือ่น ๆ และน้อง ๆ ชาวเคม ีจุฬาฯ  

กอ่นอืน่ตอ้งขอออกตวักอ่นว่า ผมคงจะเป็นประธานชมรมศษิยเ์กา่ เคม ีจุฬาฯ ทีอ่ยูน่อกวงจร แวดวง
ของชาวเคมไีปไกลสกัหน่อย เนื่องจากเมื่อจบจากเคม ีจุฬาฯ กไ็ดไ้ปศกึษาต่อทางดา้นบรหิาร แลว้กไ็ปท างาน
ท าการทางดา้นการเงนิการธนาคารเสยีเป็นสว่นใหญ่ อาจท าใหม้มีุมมองทีแ่ตกต่างไปจากท่านประธานคนก่อน 
ๆ พอสมควร อย่างไรกต็าม ผมกไ็ด้รบัความเมตตาจากท่านประธานคนก่อน คอื ท่านศาสตราภชิานบญัชา 
ชุณหสวสัดกิุล และคุณประวทิย ์สนัตวิฒันา มาร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ดว้ย ท าใหไ้ดร้บัทราบวตัถุประสงค ์
และแนวทางทีค่่อนขา้งชดัเจนของทางชมรมฯ เพื่อจะได้สบืทอดเจตนารมณ์ของคณะกรรมการชุดก่อนต่อไป 
นอกจากนี้ยงัไดร้บัความกรณุาจากทา่นหวัหน้าภาควชิาเคม ี     ผศ.ดร.วรนิทร ชวศริ ิทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอื 
การประสานงาน และค าแนะน าต่างๆ พรอ้มทัง้อาจารยแ์ละศษิยเ์ก่าทุกท่านทีม่าร่วมดว้ยช่วยกนัเป็นประจ าทุก
เดอืนในการประชมุระดมสมองใหก้บักจิกรรมของทางชมรมของเรา 

ส าหรบักจิกรรมของทางชมรมในปีนี้ กค็งจะจดัเพื่อใหเ้กดิการกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างศษิยเ์ก่า
ในรุน่ต่าง ๆ สนบัสนุนการเผยแพรอ่งคค์วามรูท้างวชิาการใหแ้กส่มาชกิชมรม และอาจขยายไปสูส่งัคมภายนอก 
รวมทัง้ช่วยเหลอืแก่นิสติปจัจุบนัในเรื่องแนวทางการท างาน การศกึษาต่อ และอื่น ๆ อกีหลายดา้น โดยในปีนี้
ไดด้ าเนินกจิกรรม ดงันี้ 

 รเิริม่จดัตัง้กลุ่ม Pure Chem Chula บนเครอืขา่ย facebook เพื่อเป็นอกีช่องทางการสื่อสารระหว่าง
สมาชกิทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและรวดเรว็ ซึง่ปจัจุบนัมสีมาชกิศษิยเ์กา่ชาวเคมเีกอืบ 700 คน 

 จดัการสงัสรรคก์ลุ่มยอ่ยส าหรบัศษิยเ์กา่ทีอ่ยูใ่นรุน่ใกลเ้คยีงกนัเพื่อกระชบัความสมัพนัธ์ และพฒันาไปสู่
การเชือ่มโยงกบัทกุ ๆ รุน่ในอนาคต 

 การจดัสมัมนาทางวชิาการส าหรบัสมาชกิชมรมโดยเฉพาะ 
 การจดังานพีช่ีแ้นะน้อง เพือ่ใหน้ิสติทีจ่ะจบและนิสติปจัจุบนัไดม้แีนวทาง และขอ้คดิส าหรบัชวีติเมื่อเขา้

สูส่งัคมของการท างาน หรอืการศกึษาต่อ 
 การจดักจิกรรมอื่นๆ เช่น การแข่งกอล์ฟ-โบว์ลิง่ การจดัทศันศกึษา และการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ เป็น

ตน้ 

การจดักจิกรรมต่างๆ กเ็พือ่ใหส้มาชกิชมรมรูส้กึถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเป็นสมาชกิ และเพื่อให้
รูส้กึว่า เรายงัมเีพื่อน ๆ ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอื รบัฟงั จงึอยากขอใหทุ้กคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชมรม 
และให้ขอชี้แนะต่อทางผมและคณะกรรมการ เพื่อจะได้ปรบัปรุงแนวทางการด าเนินงานของชมรมเพื่อเป็น
สือ่กลางใหก้บัทกุคนไดอ้ยา่งกวา้งขวางและเป็นเหมอืนเพือ่นพีน้่องกนัตลอดไป 
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